



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๓ ๖๐๓๙

ที่ รง ๐๔๐๖/๐๐๘๑๗

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างทีมงานและเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การติดตามหนี้ ส่งฟ้องคดี สืบทรัพย์บังคับคดี ลูกหนี้กองทุนเดิมที่กู้ยืมเงินตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๙ การให้เงินกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน การประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งการเงินบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งลักษณะงานดังกล่าวเป็นทั้งงานบริการประชาชนและงานประจำที่เป็นภารกิจสำคัญของกรมฯ เนื่องจากต้องดำเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว ซึ่งลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นกำลังสำคัญขององค์กรในการขับเคลื่อนภารกิจงานกองทุนให้ประสบผลสำเร็จ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้จัดทำโครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างทีมงานและเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันตรวจสอบรายชื่อลูกหนี้ของหน่วยงานเจ้าของลูกหนี้ที่ส่งฟ้องคดีกับรายชื่อลูกหนี้ของหน่วยงานที่รับฟ้องคดีตามภูมิลำเนาให้ตรงกัน (ลูกหนี้ตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๙) เพื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนให้ประสบผลสำเร็จ สร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการทำงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการให้บริการที่ประทับใจ สร้างการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ผู้ประกอบกิจการได้ทราบและใช้บริการกองทุน และรับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานกองทุนเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างทีมงานและเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมดิค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา โดยแจ้งชื่อตามแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบ [datacenter.dsd.go.th](http://datacenter.dsd.go.th) ส่งให้กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ กรมฯ จะรับผิดชอบค่าที่พัก ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ค่าอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ค่าอาหารเย็น ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ พร้อมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เบิกได้ตามระเบียบทางราชการจากต้นสังกัด โดยมีรหัสออกจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. ตามกำหนดการสัมมนาที่ส่งมาพร้อมนี้

๒. ให้ลูกจ้าง...

๒. ให้ลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกรอกแบบสำรวจหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งผ่านทาง E-mail : contact.dsd.421@gmail.com ในรูป File Microsoft Word ให้กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.dsd.go.th/sdpaa](http://www.dsd.go.th/sdpaa) เพื่อนำไปวางแผนและปรับปรุงแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีประสิทธิภาพ

๓. ให้ลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งปฏิบัติงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานและกลุ่มกฎหมาย นำข้อมูลรายชื่อลูกหนี้คงเหลือที่ยังไม่ปิดบัญชีและมีปัญหา ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ว่าส่งลูกหนี้ไปให้หน่วยงานใดฟ้องคดีหรือรับลูกหนี้จากหน่วยงานใดมาฟ้องคดี ตามภูมิสำเนา เพื่อเป็นข้อมูลในการแบ่งกลุ่มตรวจสอบลูกหนี้ให้ตรงกัน ดังนี้

(๑) หน่วยงานเจ้าของลูกหนี้ ให้สรุปข้อมูลรายชื่อลูกหนี้ที่ส่งไปฟ้องคดีไม่ตรงกับรายชื่อ ลูกหนี้ของหน่วยงานที่รับฟ้องคดี ตามแบบรายงานที่ ๕ (ดึงข้อมูลจากแบบรายงานที่ ๔ เฉพาะลูกหนี้รายที่ ไม่สามารถตรวจสอบได้)

(๒) หน่วยงานที่รับฟ้องคดี ให้สรุปข้อมูลรายชื่อลูกหนี้ที่รับฟ้องคดีไม่ตรงกับรายชื่อลูกหนี้ ของหน่วยงานเจ้าของลูกหนี้ที่ส่งฟ้องคดี ตามแบบรายงานที่ ๖ (ดึงข้อมูลจากแบบรายงานที่ ๔ เฉพาะลูกหนี้ ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา



(นายสุทธิ สุโกศล)  
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน